

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Làm sao tôi biết những tiêu chuẩn tuyển sinh gì dành cho các Trường Trung Học Tuyển Sinh Khắp Thành Phố, Tuyển Sinh Đặc Biệt Và Trung Học Tổng Hợp?

Quý vị có thể tìm đọc những tiêu chuẩn tuyển sinh dành cho các trường trung học tuyển sinh khắp thành phố và tuyển sinh đặc biệt trong Danh Bạ Các Trường Trung Học. Quý vị có thể lấy Danh Bạ các Trường Trung Học trên trang web của Văn Phòng Ghi Danh và Phân Bỏ Học Sinh <http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/s/student-placement> và nhấp vào chữ Forms. Quý vị cũng có thể hỏi vị giáo sư cố vấn của trường.

Tôi có thể tìm danh sách những trường trung học có chương trình AS, ES, LSS ở đâu? (chỉ danh cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt)

Yêu cầu danh sách các trường trung học với các chương trình (AS, ES, LSS, vv) sẽ đi ngược lại Nghị Định Ưng Thuận LeGare. TẤT CẢ các trường của chúng tôi đều hỗ trợ những cá nhân học sinh khuyết tật HOẶC có chương trình dành cho học sinh khuyết tật.

Làm sao tôi có thể giúp đỡ cho con tôi điền đơn xin nhập học?

Phụ huynh nên: 1) Dẫn con mình đến Hội Chợ Các Trường Trung Học; 2) Chọn trường trung học dựa trên sở thích và sở trường của con mình; 3) Lấy những thơ giới thiệu từ bên ngoài; 4) Giúp con mình viết bài luận văn; 5) Nộp cho giáo sư cố vấn trường TẤT CẢ đơn xin nhập học và các văn từ đúng thời hạn; 6) Bàn với giáo sư cố vấn về việc lấy hẹn phỏng vấn hoặc trình diễn thử; 7) Dẫn con mình đến buổi phỏng vấn và trình diễn thử đúng giờ.

Làm sao tôi yêu cầu được miễn một số tiêu chuẩn nhập học?

Một vài tiêu chuẩn tuyển sinh có thể được miễn nếu có giấy tờ chứng minh trường hợp giảm khinh (như là nghỉ học vì phải nằm bệnh viện).

Làm sao tôi biết được là con tôi được thu nhận vào trường trung học tuyển sinh khắp thành phố, tuyển sinh đặc biệt, hoặc là chương trình CTE?

Thơ thông báo kết quả sẽ được gửi về nhà để cho biết là học sinh có được thu nhận hay không. Thông báo không thu nhận sẽ ghi rõ lý do trong thơ.

Cuộc xét duyệt vô tư là gì? Làm sao tôi biết được là con tôi có đủ điều kiện để được xét duyệt vô tư?

Cuộc xét duyệt vô tư là việc xét duyệt sau cùng cho những học sinh thuộc chương trình IEP, Kế Hoạch 504 và học sinh ELL nào nộp đơn vào chương trình CTE, vào các trường trung học tuyển sinh khắp thành phố, tuyển sinh đặc biệt mà chưa được thu nhận vào các trường này. Cuộc Xét Duyệt Vô Tư không áp dụng cho các trường trung học tổng hợp (ngoại trừ chương trình CTE), trường hợp đồng, hoặc các trường không thuộc Sở Giáo Dục. Học sinh đủ điều kiện sẽ nhận được thơ hướng dẫn cách thức yêu cầu được Xét Duyệt Vô Tư.

Bản dịch của tài liệu này có trên trang web: www.philasd.org/translation (Tìm chữ "**LeGare** **FAQ**")